



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
28 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thailandplus, innnews natiomt.)

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสร. ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ได้ร่วมพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563 นำรถชีวิตนิรภัยพระราชทานบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แก่ประชาชน 30 คน/วัน พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ระหว่าง 28-31 ก.ค. นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ได้ร่วมพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” โดยแนะนำผักผลไม้ 3 กลุ่ม เสริมภูมิร่างกายป้องกันโควิด19 รวมทั้งสอนวิธีทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร สบู่เหลว พิมเสนน้ำ และนํ้ายาล้างจานเพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพให้ประชาชนฟรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สร. ให้สัมภาษณ์ว่า สร.ได้เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่พร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรอง สามารถค้นหาผู้ติดเชื้อ จำกัดวงการระบาดได้อย่างรวดเร็ว และยังมีความพร้อมรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมีห้องความดันลบรับผู้ป่วยหนัก 6 เตียง และเตียงรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง 50 เตียง พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบแห่งแรกของพร.และรพช.

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้มีผู้ป่วยใหม่ 4 ราย อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ รายแรกเป็นนักท่องเที่ยวหญิงไทย อายุ 44 ปี เดินทางกลับมาจากสหรัฐฯ ถึงไทย 20 ก.ค. เข้าพักที่สถานที่กักกันของรัฐ จ.ชลบุรี ตรวจพบเมื่อวันที่ 25 ก.ค. แต่ไม่มีอาการ รายที่ 2 และ 3 เป็นนักศึกษาชายและหญิงไทย อายุ 25 ปี และ 21 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 25 ก.ค. ด่านควบคุมโรคพบมีไข้ เจ็บคอ ผู้ป่วยหญิง มีไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ตรวจหาเชื้อใหม่พบเชื้อ รายที่ 4 กลับมาจากไต้หวันวันที่ 21 ก.ค. เข้าพักที่สถานที่กักกันของรัฐ ที่กรุงเทพฯ ผลตรวจวันที่ 25 ก.ค. พบเชื้อ มีอาการถ่ายเหลวสรุปผู้ป่วยสะสม 3,295 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในสถานที่กักกันของรัฐ 358 ราย รักษาหายแล้ว 3,111 ราย ยังรักษาในรพ. 126 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย

-ศธ. ประชุมร่วมกับ สร. เดินหน้าผ่อนคลายเป็นโรงเรียน 4,528 แห่ง เปิดให้นักเรียนไปเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องจัดโต๊ะเรียนให้ห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กรณีห้องแอร์ ให้เปิดประตู หน้าต่าง ช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีเรียนการสอน ให้มีการบันทึกข้อมูลการป่วยโรคทางเดินหายใจ มีคณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กำกับดูแล และปรับมาตรการตามสถานการณ์การระบาดในขณะนั้น

-กรมอนามัย ได้ตรวจประเมินและติดตามสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน พบว่า สถานศึกษามีมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่เชื้อ ถึงร้อยละ 99.47% ส่วน 132 แห่งที่ยังมีมาตรการไม่ครบได้แนะนำเพิ่มเติมแล้ว นอกจากนี้ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานอาการป่วยเพียงร้อยละ 2.73 ซึ่งไม่ใช่การป่วยจากโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-โฆษก ศบค. ท้าหรือถึงแนวทางมาตรการผ่อนคลายเป็นการใช้รถขนส่งสาธารณะ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก รายงานว่ายังใช้มาตรการเว้นระยะห่าง และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ส่วนการกำกับดูแลจะมีการประเมินที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดเช็คอินอยู่ 99 จุด ทุกๆ 90 กิโลเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการประเมินผลช่วง 28 มิ.ย.-19 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่าสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ร้อยละ 99.7 ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ร้อยละ 98.22 เว้นระยะห่าง ร้อยละ 99.97 ลงทะเบียนคิวอาร์โค้ด ร้อยละ 98.74

ประเด็นผลกระทบ

1.คำตอบแทนอสม.ช่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, thailandplus, innnews, sanook, thaiPBS, tnnthailand, workpointtoday, thebangkokinsight)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า อสม.ทำงานมีความเสี่ยงสูง เสียสละทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด 19 เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เห็นควรให้ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 500 บาท เป็นระยะเวลา 19 เดือน ตามระยะเวลาพ.ร.ก.เงินกู้

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า การสร้างเสริมขวัญกำลังใจของอสม.เป็นสิ่งที่ภาครัฐพึงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะอสม.มีส่วนในการ

ประเด็นข่าว

ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้สามารถผ่านวิกฤตโรคโควิด 19 ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, newsplus, nationweekend, natiotv, Businesstoday, thestandard, thebangkokinsight, สำนักข่าวอิศรา)

-นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาฯ ชี้แจงว่า มติกรม.วันที่ 15 เม.ย. 2563 เห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับเงินเพิ่มเติมพิเศษรายเดือน โดยกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินเดือน ก.ย. 2563 นอกจากนี้ ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าโรคโควิด-19 จะเกิดการระบาดซ้ำหรือไม่ ซึ่งหากเกิดการระบาดในวงกว้างในประเทศไทยอีกครั้ง กรอบวงเงินกู้ด้านสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเม็ดเงินหลักในการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการกฤษฎีกาใช้เงินกู้ จึงมีมติเสนอกรม.พิจารณาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษคนละ 500 บาทต่อเดือน ให้แก่ อสม. และ อสส. ตั้งแต่เดือนมี.ค. - ก.ย. 2563 ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622 ล้านบาท เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ แต่หาก สธ.เห็นว่ามีความเสี่ยงการระบาดมากขึ้น ก็ให้เร่งนำเสนอเหตุผลความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาพรวมต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-สภาพัฒนาฯ รายงานว่า สธ.ได้ส่งภาพรวมข้อเสนอโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 มายังคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้เงินกู้ 234 โครงการ วงเงินรวม 51,985 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการของหน่วยงานภายใต้สธ. 41 โครงการ วงเงิน 43,927 ล้านบาท และโครงการภายนอกสธ. 193 โครงการ วงเงิน 8,057 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคกก. และ ครม.อนุมัติแล้ว 3 โครงการ วงเงินรวม 101.83 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาและยาชีววัตถุสำหรับโควิด-19 วงเงิน 48.65 ล้านบาท 2.โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อรองรับสถานการณ์โควิดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 2.9 ล้านบาท และ 3.โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจเชื้อโควิด-19 วงเงิน 50.2 ล้านบาท โดยคกก.จะพิจารณาโครงการให้เรียบร้อยก่อนเสนอ ครม. ในวงเงินไม่เกิน 45,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่กันเอาไว้สำหรับด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ,เว็บไซต์มติชน

-นายจรัส คำรอด ประธานชมรมอสม.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้นัดหมายกับรมว.สธ. และ รมช.สธ. ว่าวันที่ 29 ก.ค. เวลา 07.30 น. จะพาตัวแทนอสม. 50 คน ไปทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร สธ.ที่เห็นความสำคัญของ อสม. และผลักดันนโยบายค่าตอบแทนเดือนละ 500 บาท 19 เดือน และอยากจะทำให้อสม.นำเรื่องเข้าที่ประชุมกรม. เพื่อหาแนวทางต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, nationweekend, newtv, innnews, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาฯ ตัดงบประมาณตอบแทน อสม. เพราะสธ.เสนอโครงการที่จะใช้เงินกู้เกินวงเงิน 45,000 ล้านบาท ว่า สธ.เสนอโครงการขอใช้เงินกู้ 43,900 ล้านบาท ส่วนที่เกินประมาณ 8,000 ล้านบาท เป็นโครงการที่หน่วยงานอื่นๆ เช่น ก.การอุดมศึกษา อปท. และ มหาวิทยาลัยต่างๆ เสนอ ซึ่งสภาพัฒนาฯ ให้สธ.นำมารวมและเสนอเป็นก้อนเดียวกัน ทั้งนี้ ในขั้นกรรมการกฤษฎีกาของสภาพัฒนาฯ สธ.ได้ยืนยันว่าโครงการจัดสรรค่าตอบแทนอสม. มีความสำคัญเป็นลำดับที่ 1 และให้จัดสรรงบประมาณตามที่เสนอขอ 10,000 ล้านบาท ซึ่งหากสภาพัฒนาฯ เห็นว่าจำเป็นต้องตัด สธ.พร้อมพิจารณาปรับปรุงโครงการอื่นๆ แต่ขอให้คงงบค่าตอบแทนอสม.ไว้ตามที่เสนอ เชื่อว่าหากรัฐบาลเข้าใจการทำงานของอสม. จะไม่ปฏิเสธ และถ้าอสม.ทำงานอย่างเต็มที่ก็มีโอกาสลดการแพร่ระบาดรอบ 2

2.ความรุนแรงของโรคไวรัสโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-เพจหมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC เผยแพร่ข้อมูลว่า มีข้อมูลใหม่เรื่องความรุนแรงของโรคโควิด-19 ขึ้นกับปริมาณของอนุภาคเชื้อไวรัสที่หายใจเข้าไป การใส่หน้ากากอนามัยถึงจะไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่ช่วยลดปริมาณของเชื้อโรค ทำให้ความรุนแรงของโรคลดลง ขอให้คนไทยทุกคนใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเวลาออกไปในที่สาธารณะ มีคนรวมตัวกันมาก ในที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่ดีหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

3.แรงงานไทยในอุซเบกิสถานขู่ว่าจะกลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-เพจของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เตือนกรณีมีชาวคนไทยบางคนวางแผนประท้วงโดยเผาแคมป์คนงาน เพื่อกดดันให้ได้กลับประเทศไทยเร็วขึ้น ว่า หากทำจริงจะถูกจับดำเนินคดีและจำคุกในประเทศอุซเบกิสถานอาจเป็นเวลา 10 ปีหรือ 15 ปี ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติของอุซเบกิสถานยังคงปิดทำการ สถานเอกอัครราชทูต ก.แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอย่างสุดความสามารถในการนำตัวทุกคนกลับประเทศไทย

4.ข้อสงสัยคนไทยกลับจากไต้หวันติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ศบค.รายงานค่อนข้างผิดปกติ โดยพบผู้ติดเชื้อ 1 คนที่เดินทางมาจากไต้หวัน ซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อสะสมแค่ 400 กว่าคน และแทบไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นานมาแล้ว จึงมีข้อสงสัยว่าติดมาจากไต้หวันจริงหรือติดมาจากที่อื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องถูกกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้เป็นเวลา 14 วัน และมีการตรวจหาเชื้อคนละ 2 ครั้ง เช่นเดียวกับกรณีของคนไทยที่เดินทางกลับมาจากไต้หวันแล้วตรวจพบการติดเชื้อตั้งแต่การตรวจครั้งแรก ซึ่ง

ประเด็นข่าว

คนไทยที่ตรวจพบเชื้อรายนี้ เมื่อกลับถึงไทยได้เข้าพักในสถานที่ที่รัฐจัดให้ จึงไม่มีโอกาสไปรับเชื้อจากที่อื่น นอกจากนี้ เมื่อตรวจพบคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศติดเชื้อจะแจ้งข้อมูลไปยังประเทศต้นทางด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศนั้นๆ ขออย่าว่าสธ.ไม่เคยปกปิดข้อมูล

5.มาตรการป้องกันตนเองในคอนเสิร์ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอชะอวด เปิดเผยกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงคอนเสิร์ตของ “เจนนี่ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” บริเวณหน้าเทศบาลตำบลชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ที่มีผู้คนจำนวนมากเบียดเสียดหน้าเวทีคอนเสิร์ต โดยไม่มีมาตรการเว้นระยะและไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ว่า งานนี้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน แจกเจลล้างมือและสวมใส่หน้ากากอนามัย ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ว่าฯ ได้สอบถามมา จึงได้ให้ทางสาธารณสุขทำหนังสือชี้แจง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, มติชน, newtv.

-น.ส.ภาวินีย์ สมโย อายุ 34 ปี เจ้าภาพจัดงานคอนเสิร์ตวันดังกล่าว ยืนยันในงานมีเจ้าหน้าที่คัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ที่มาชมคอนเสิร์ตทุกคน และต้องสวมหน้ากากอนามัยจึงจะเข้างานได้ ส่วนภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลเป็นช่วงสุดท้ายที่ใกล้จบคอนเสิร์ต

6.คนไทยในต่างประเทศติดเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ เปิดเผยกรณีมีพระสงฆ์ไทยที่วัดไทยลาสเวกัส รัฐเนวาดา ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 มีพระสงฆ์อาพาธติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 รูป ถูกส่งรพ. 2 รูป อีก 1 รูป อาการไม่รุนแรง จึงกักตัวที่วัดในบริเวณที่กำหนด ส่วนพระมหานรินทร์ นรินโท และพระลูกวัดอีก 1 รูป ไม่พบอาการติดเชื้อ ได้แยกกักตัวในพื้นที่เฉพาะแล้ว จากการสอบถามทราบว่าทางวัดไม่ได้รับกิจนิมนต์ จึงไม่ทราบสาเหตุว่าติดเชื้อได้อย่างไร และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้กับพระสงฆ์ที่วัดไทยลาสเวกัสแล้ว

-สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ตรวจสอบกรณีมีข่าวจากชุมชนไทยว่า ช่วงต้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา มีกลุ่มพนักงานร้านอาหารและคนในชุมชนไทยที่นครลาสเวกัส ติดเชื้อโควิด-19 อย่างรุนแรงหลายคนและมีบางคนเสียชีวิต โดยไม่ปรากฏข้อมูลที่ยืนยันว่ามีคนไทยติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิต เนื่องจากเป็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะไม่เปิดเผย ยกเว้นมีคนไทย 4 คนเปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว โดยกักตัวอยู่ในที่พัก และสถานกงสุลใหญ่ฯ ส่งชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้แล้ว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, จส.100, MCOT, tnnthailand, nationtv, thaiPBS)

-**เม็กซิโก** มีรายงาน ว่า นายเฮซุส กราจีดา รัฐมนตรีว่าการด้านสาธารณสุขของรัฐชิวาวา เสียชีวิตแล้วหลังจากเข้ารับรักษาตัวที่รพ.เนื่องจากติดเชื้อโควิด 19 เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน

-WHO แสดงความวิตกต่อการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่อยู่ในอัตราเร่งสูงมาก หลังมีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ล้านคนภายใน 4 วัน และยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขครั้งเลวร้ายที่สุด

-**สหรัฐฯ** รัฐฟลอริดา พบผู้ป่วยใหม่ 9,344 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 423,855 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 77 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,011 ราย

-**ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,110 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 80,448 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 39 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 1,932 ราย

-**อิรัก** จะประกาศเคอร์ฟิวช่วงวันหยุดอีดิลอัฎฮา ผู้ติดเชื้อ 2,459 ราย

-**ออสเตรเลีย** พบผู้ป่วยใหม่ 532 ราย ในรัฐวิกตอเรีย ชูล็อกดาวนานกว่า 6 สัปดาห์

-**เวียดนาม** เร่งอพยพนักท่องเที่ยวเวียดนามราว 8 หมื่นคน ออกจากเมืองดานัง กลับภูมิลำเนา หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมืองดานังแล้ว 3 ราย

-**อินโดนีเซีย** ยืนยันผู้ป่วยอีก 1,525 ราย ผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 100,303 ราย มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-**ฮ่องกง** สั่งทุกคนสวมหน้ากากตั้งแต่วันพุธนี้ ห้ามรวมตัวเกิน 2 คน เพื่อต่อสู้การแพร่ระบาดระลอกใหม่

-**สเปน** สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศได้แล้ว ขณะนี้รพ.ยังสามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นได้ แม้จะพบการแพร่ระบาดครั้งใหม่

-**ญี่ปุ่น** เตรียมทำแบบสำรวจสุขภาพจิตประชาชนทั่วประเทศจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ในเดือนหน้า

-**อังกฤษ** พบแมวป่วยโควิดรายแรกของประเทศ เชื้อติดเชื้อมาจากเจ้าของ

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 16,421,465 ราย เสียชีวิต 652,276 ราย รักษาหาย 10,051,644 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 4,371,839 ราย และมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 149,849 ราย

ความรุนแรงใน รพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก

-นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสภากายวิภาคศาสตร์ รพ.ราชบุรี ประธานสมัชชาแพทย์รพศ./รพท. โพสต์เฟซบุ๊กว่า การก่อเหตุความรุนแรงในรพ.เป็นปัญหาสังคม หากศาลลงโทษสูงสุดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ไม่มีการลดหย่อนโทษ ไม่มีการรอลงอาญา น่าจะเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหา ป้องปรามไม่ให้เอาเยี่ยงอย่าง ส่วนการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่สามารถทำได้ทันที คือ การจำกัดการเข้าพื้นที่รพ.ของผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วย/ญาติ/ผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็นข่าว

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-พญ.ปาจรีย์ อารีรับ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.สิงห์บุรี อยู่อันดับที่ 48 ของประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 23 ก.ค. 2563 พบ ผู้ป่วย 181 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี สูงที่สุดใน อ.อินทร์บุรี โดยผลสำรวจจุกน้ำยุงลายจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 19 ก.ค. 2563 ยังพบว่า บ้าน วัด โรงเรียน มีแนวโน้มค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพ.ค. และเดือนก.ค.เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยบ้านพบร้อยละ 13.95 วัดร้อยละ 5.89 โรงเรียนร้อยละ 3.92 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-ดร.นพ.สำเริง แหยมกรโทก ผู้ช่วยรมต.สาธารณสุข เปิดสัมมนาวิชาการ ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม และการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย จัดโดยมท.พระนคร และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์ ในงานมีการอภิปรายเรื่องแนวทางการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยคลินิกของกัญชาทางการแพทย์ และยังมีพิธีมอบป้ายสนับสนุนการปลูกกัญชา 29 แห่งปลูก เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-ศ. ดร.อานัฐ ตันโช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ม.แม่โจ้ กล่าวว่า ผลการวิจัยในโครงการแรกที่ได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์ โดยใช้สายพันธุ์กัญชาของไทยชื่อ "อิสระ 01" ทำให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยและได้องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของสายพันธุ์กัญชาไทยให้ดียิ่งขึ้น ขณะนี้ปลูกรุ่นอิสระ 02 ที่คัดเลือกคุณสมบัติที่ดีที่สุด โดยเฉพาะด้านความไวต่อแสง ทำให้ได้กัญชาตัวเมียสูงถึงกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้ ยังพบว่าการควบคุมความเครียดของต้นกัญชามีผลต่อความเข้มข้นของปริมาณสาร CBD และ THC ซึ่งผลผลิตที่ได้จากรุ่นนี้จะถูกนำไปพัฒนาเป็นสายพันธุ์ของแม่โจ้ ให้เป็นกัญชาไทยในระบบอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป เตรียมส่งผลผลิตกัญชารุ่นแรก อิสระ 01 เป็นผลผลิตแบบแห้ง 680 กิโลกรัม (พร้อมดอก ลำต้น และราก) ให้กรมการแพทย์ ตามมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสิ่งเสพติดในเร็ววันนี้

ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, จส.100

-อัย.ชี้แจงกรณีผลิตภัณฑ์ Diaprin ระบุว่าสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ จากการตรวจสอบพบว่าการอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เลขสารบบอาหาร 11-1-06353-1-0125 ชื่อผลิตภัณฑ์ ไดอะพรีน (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) พบข้อความโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ ซึ่งเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตและโอ้อวดเกินจริง นอกจากนี้ ยังพบพบมีการบิดเบือนและแอบอ้างใช้ชื่อของ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านต่อมไร้ท่อที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ว่าเป็นผู้รับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งบุคคลในภาพไม่ใช่ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ แต่อย่างใด

ไทยจัดส่งยาต้านพิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวอิศรา, nationtv.

-รพ.รามฯ เผยความสำเร็จการตั้งศูนย์พิษวิทยา ช่วยคนไทยเข้าถึงยาต้านพิษ ลดอัตราการเสียชีวิต ลดบฯสำรองยา โดยเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ศูนย์พิษวิทยาได้รับการติดต่อจากแพทย์ในมาเลเซียว่ามีผู้ป่วย 1 ราย ที่ได้รับสารพิษโลหะหนักนิกเกิล จากอุบัติเหตุโรงงานชุบโครเมียมในเมืองมะละกา อาการบาดเจ็บรุนแรง จึงขอรับการสนับสนุนยา CaNa 2EDTA 40 ขวด ซึ่งศูนย์ฯ มียาในคลัง 1,000 หลอด ได้จัดส่งถึงผู้ป่วยในวันที่ 20 ก.ค.

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การส่งยาต้านพิษเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ประเทศมาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งผลงานศูนย์ฯ ที่เป็นรูปธรรม สามารถช่วยผู้ป่วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย สปสช.ได้ให้การสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และยังคงสนับสนุนต่อไป เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงถึงยากำพร้า ยาต้านพิษ

โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

-ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข ในฐานะประธานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวถึงกรณี ก.ศึกษาธิการออกประกาศให้ทุกโรงเรียนหลักเลี่ยงขายน้ำหวานทุกชนิด ห้ามทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ต้องจัดพื้นที่แปรงฟันให้เพียงพอแก่นักเรียน ว่า ต้องชมเชยก.ศึกษาธิการที่เห็นความสำคัญของสุขภาพในช่องปากของนักเรียน และยังคงครอบคลุมถึงการบริโภคหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุด้วย ประกาศฉบับนี้ ได้ระบุถึงการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จึงคาดหวังว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีรูปธรรมชัดเจนกว่าที่ผ่านมา โดยกรมฯ ได้ส่งหนังสือถึงสสจ.ให้กำกับโรงเรียนต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการตามประกาศฉบับนี้แล้ว

ตั้งสนง.กลางพัฒนาเด็กปฐมวัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรา 17 ของพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ซึ่งจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้ภารกิจเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถเดินต่อไปได้ ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ทำงานร่วมกันในทุกด้าน และการเสนอโครงการต่างๆ จะเป็นโครงการที่ใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง

แมงกะพรุนพิษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายธรรม์ อารังนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า แมงกะพรุนที่ทำให้ชาวประมง จ.ระยอง เสียชีวิต ชื่อ อีรูกันจิ เป็นแมงกะพรุนกล่องชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก มีความยาวไม่เกิน 1 ซม. ลำตัวโปร่งใส และมีหนวดเข็มพิษจำนวนมากที่มีพิษต่อระบบโลหิต ทำให้โลหิตเป็นพิษและเสียชีวิตได้ในระยะเวลาไม่นาน เดิมกระจายพันธุ์เฉพาะทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย แต่ปัจจุบันมีรายงานพบในหลายพื้นที่มากขึ้น เช่น ฮาวาย ญี่ปุ่น ฟลอริดา และไทย ทั้งนี้แมงกะพรุนอีรูกันจิพบได้ทั่วไปในทะเลประเทศไทย มีขนาดเล็กมากจนอาจไม่ทันสังเกต เมื่อโดนพิษของแมงกะพรุนจะมีอาการต่อหัวใจโดยตรง หรือมีผลต่อระบบประสาท ทำให้เสียชีวิตทันทีโดยไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อน หรือเริ่มมีอาการใจสั่น วิงเวียน ชีพจรเต้นเร็ว ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

